

นางสีดา ...นางในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์

นำเสนอเมื่อ : 17 พ.ย. 2552

นางสีดานางในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์

✘ เป็นบุตรศรีศกัณฐ์ลักษณะเลิศ งามประเสริฐตั้งนางในไตรจักร
ผิวพรรณนวลละอองผ่องพักตร์ ผิดสุริยวงศัณษ์ในลวงกา
นางนรอนงค์นามผลาญราพณ์ สามคอบปรากฏถว้หน้า
แดงคอบีตรเศมารดา ไม่ไยหน้าจางนางนงลักษณ์

เมื่อแรกเกิดนางสีดาร้องออกมาว่า "ผลาญราพณ์" ถึง 3 ครั้ง พู่เกกจึงทำนายดวงชะตาของนางว่า จะเกิดมาเพื่อผลาญเหล่ายักษ์
ทศกัณฐ์จึงสั่งให้นางสีดาไปใส่ผอบลอยน้ำ บังเอิญ ฤาษีชนก (อดีตคือท้าวชกจักรวรรดิ กษัตริย์แห่งกรุงมิลลา) มาพบเขาจึงนำมาชุบเลี้ยง โดยฝังดินฝาก
พระแมธรรณี ไว้

เวลาผ่านไป 16 ปี ฤาษีชนกเกิดเบื้อหน้ายต่อเพศฤษี จึงกลับมาปกครองกรุงมิลลาดังเดิม และได้ทำการไถผอบนางสีดาขึ้นมาจากดิน แล้วตั้งชื่อให้ว่า
สีดา ที่แปลว่าเกิดจากรอยไถ นางสีดานี้เป็นหญิงสาวที่สวยงามกว่าใครทั้งหมด จนแม่ ทวามาลีวราช ผู้ทรงอุเบกขายังกลัวชมน

เมื่อนั้น ทวามาลีวราชรังสรรค์
เห็นนางสีดาลาวัญ งามดั่งดวงจันทร์ไม่ราศี
มาตรแมนถึงองค์พระอุมา นางสุชาติาโฉมศรี
นงาสจจรีดาเทวี สุนันทานารีอรทัย
ทึ่งสุรรมณงนคราญ จะเปรียบปานเยาวมาลย์ก็ไม่ได้
ทิวสวรรค์ชั้นฟ้าสุราลัย ก็ลกลกับกับโฉมนางสีดา
กระนั้นแลฤาษีชกัณฐ์ จะไม่ผูกพันเสนาหา
พาโคตรวงศ์ในลวงกา แสนสุโยธาวายปราณ

หลังจากที่ท้าวชกจักรวรรดิได้กลับไปครองมิลลานคร ก็ได้ข่าวประกาศเชิญกษัตริย์จากเมืองต่างๆ มาประลองยกศรรัตนธนู ครบถ้วนคู้เมืองมิลลา
โดยถ้าใครสามารถยกศรขึ้นได้ก็จะได้อภิเษกกับนางสีดา ซึ่งในที่สุดพระรามก็เป็นผู้ที่สามารถยกได้สำเร็จ และได้อภิเษกกับนางสีดา

ต่อมานางสีดาได้ติดตามพระรามออกมาชม จนกระทั่งถูกทศกัณฐ์วางกลอุบายมาลักพาตัวไปจากพระราม นางสีดาถูกทศกัณฐ์กักขังไว้ในสวนแห่งกรุงลงกา
มีความเสียใจถึงกับคิดผุดตาย แต่ หนุมาน ได้ออบเชยมาแจ้งข่าวการติดตามของพระรามให้นางทราบได้ทัน นางจึงรอพระรามยกทัพมาช่วยอยู่ที่นั่น

เมื่อนางสีดาจะอยู่ในวังของทศกัณฐ์เป็นเวลานาน แต่นางก็ยังซื่อสัตย์ต่อพระราม ไม่ยอมเสียเกียรติตกเป็นของทศกัณฐ์
ไม่ว่าจะถูกข่มขู่หรือเกลี้ยกล่อมด้วยวิธีใดก็ตาม อีกทั้งนางยังดาบทศกัณฐ์อย่างโกรธแค้น จนทศกัณฐ์ไม่สามารถแตะต้องตัวนางได้

กุตือมารดาสุรารักษ์ ไตรจักรประณตบาศรี
มีไรหญิงรายอัปรีย จะยนิศดูด้วยอายุสาธาณ
มาตรแมนถึงตายจะไวยศ ให้ปรากฏไปทั่วที่สาน

นางสีดาเคยถูกผู้อื่นแปลงกายเป็นนางถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกคือ นางเบญกาย บุตรีของ พิเภก แปลงเป็นนางสีดาตายลงน้ำไปให้พระรามเห็น
เพื่อให้พระรามเสียใจจนยกทัพกลับกรุงอโยธยา แต่ถูกหนุมานจับได้เสียก่อน ส่วนครั้งที่ 2 คือ นางสุชาจาร ที่ถูก อินทรชิต
สั่งให้แปลงเป็นนางสีดาแล้วทำกลลวงนำไปมาต่อหน้า พระลักษมณ์ ในระหว่างสงคราม

เมื่อเสร็จศึกกรุงลงกาแล้ว นางสีดาได้กลับไปอยู่กับพระราม ณ กรุงอโยธยา แต่เคราะห์ร้ายของนางยังไม่หมดสิ้น โดย นางอดุล
ที่เคยเป็นบริวารของทศกัณฐ์ได้คิดหาทางแกแค้นแทนนาย จึงแปลงกายเป็นมนุษย์เขามาสมัครเป็นนางกำนัลของนางสีดา
แล้วใช้อุบายหลอกให้นางสีดาเขียนภาพทศกัณฐ์ใหญ่ และนางอดุลเขาไปส่งในภาพนั้นจนสามารถลบภาพได้ เมื่อพระรามมาเห็นภาพทศกัณฐ์ก็โกรธ
คิดว่านางสีดามีใจรักทศกัณฐ์จึงเขียนภาพไว้ดู

เมื่อนางสีดาจะแสดงความบริสุทธิ์โดยการลุยไฟก็ไม่อาจทำให้พระรามคลายโกรธ จึงสั่งให้พระลักษมณ์นำนางไปประหารชีวิต
แต่พระลักษมณ์ไม่ยอมฆ่านาง นางกลัวพระรามจะลงโทษพระลักษมณ์ จึงเร่งไหลลงมือโดยที่ไม่กลัวความตายแม้แต่หนอย

พ่อจะไปเฝ้าองค์พระทรงฤทธิ์ จะได้ดวงชีวิตที่ไหนให้
มาดวงรับสั่งพระภูไทย โยภัยจะมีแก่นองยา
ซึ่งเจาเมตตากรุญ พระคุณอยู่พี่เป็นหนักหนา
ไมขอทอนทุกขเวทนา เจงมาเสียเถิดบัดนี้

แต่สุดท้ายนางสีดาก็ต้องยอมหนีเข้าไป เพราะเป็นห่วงลูกในครรภ์ที่เกิดกับพระราม นางสีดาได้ไปอาศัยอยู่กับ ฤาษีชกัณฐ์ ในป่า
ต่อมาไม่นานก็ได้ประสูติโอรสให้ชื่อว่า พระมงกุฏ

อยู่มาวันหนึ่งนางสีดาได้ฝากโอรสไว้กับฤาษี เพื่อตนจะไปทำน้ำ แต่ระหว่างทางได้เจอกับแม่ลิงตัวหนึ่งที่ให้ลูกเกาะหลังอยู่
นางก็ดำเนินแม่ลิงด้วยความเป็นห่วงที่กลัวลูกจะตกลงมา แม่ลิงกลับยอนนางสีดว่า นางเองที่ไม่หวงลูก กลับฝากลูกไว้กับฤาษีแล้วออกมาแต่เพียงลำพัง

ส่วนนางเป็นคนเจ้าใจดี กลับมาดูโทษผู้อื่นเล่า
เจ้าอีกประมาทใจเบา เจ้าลูกทิ้งไว้ในภู
ดาบสหลับตาภาวนาอยู่ แม่หนูมฤคเสื่อสีห์
กักกินก็จะสิ้นชีวิต เสียที่ที่อุ้มท้องมา

นางสีดาได้ฟังก็รู้สึกสะท้อนใจ จึงรีบกลับมาพาโอรสไปด้วยในขณะที่ฤาษีกำลังเข้ามานอนอยู่
จนเมื่อฤาษีลืมตาตื่นขึ้นมาไม่เห็นภุมารก็ตกใจเกรงว่านางสีดาจะมาตอาวตน จึงได้เตรียมเนรมิตกุมารขึ้นอีกคนหนึ่งให้มีลักษณะเหมือนพระมงกุฏทุกประการ
แต่นางสีดากลับมาเห็นเสียก่อนจึงรู้ความจริง แต่นางสีดาก็โดยโอภาสีทำพิธีต้อเพื่อเนรมิตกุมารอีกคนหนึ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนเล่นกับพระมงกุฏ
แล้วตั้งชื่อกุมารที่ชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ว่า พระลข

ต่อมาเมื่อพระรามได้พบกับพระมงกุฏ และรู้ว่า เป็นพ่อลูกกันแล้ว พระรามจึงได้พาสองกุมารกลับกรุงอโยธยา
ส่วนนางสีดาก็มีความแค้นคือพระรามอยู่ยังไม่ยอมกลับมา แม่พระรามจะสำนึกในความผิดของตนอยู่หรือไม่ในนางสีดาก็ไม่ใจอ่อน
พระรามจึงต้องทำอุบายเป็นตาย แลให้หนุมานมาเชิญนางสีดาไปร่วมทำศพ นางสีดาเสียใจมากจนยอมตามหนุมานกลับไป
แต่เมื่อรู้ว่าตนถูกหลอกก็โกรธพระรามจนถึงกลับหนีไปอยู่ยังเมืองบาดาล

รอนถึง พระอศิวร ต้องทรงเป็นตุ๊กกลางช่วยไกลเกลี่ยให้ และจัดพิธีอภิเษกให้ใหม่อย่างสมเกียรติ ทั้งสองจึงยอมคืนดีกัน
กายสีนวลจันทร์ ทรงมงกุฏกษัตริย์

นางสีดานี้คือ พระลักษมี ชายาของ พระนารายณ์ ถูกส่งลงมาเกิดเป็นคู่ของ พระราม หรือพระนารายณ์เอาตัวนั่นเอง
นางสีดาเป็นตัวละครสำคัญมากของเรื่องรามเกียรติ์ เพราะนางเป็นต้นเหตุที่ทำให้พระรามกับทศกัณฐ์ต้องทำสงครามหลายครั้ง

ระหว่างที่ ฤาษีโลโฎง ประกอบพิธีหุงข้าวทิพย์ เพื่อขอบูรให้กับ ท้าวทศฤง นั้น นางมณโฑ มเหสีของ ทศกัณฐ์ ได้กลิ่นหอมของข้าว
ก็เกิดอยากกินมากจนทศกัณฐ์ต้องสั่งให้ กากนาสุร แปลงกายเป็นกาไปขโมยข้าวทิพย์นั้นมาได้ครึ่งกอน นางมณโฑกินข้าวทิพย์นั้นแล้วก็ตั้งครรภ์ขึ้น
และเกิดเป็นนางสีดา

<http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=9321.0>